

Dòng chó đi dõ o - Nghĩ mõi nõi, kiể m bẻ n tiể n

Written by Võ Xuân Hòa

Saturday, 17 June 2017 09:34 - Last Updated Saturday, 17 June 2017 14:42

There are no translations available.

Ở Khu Đô Thợ ECO ai cũng biết anh T vì anh sống rất thân thiện, hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh kiếm sống bằng nghề chèo m sóc người bệnh và dòng chó đi dõ o.

Tốt nghiệp thợ c thợ nhợ ng xin việc nhợ u nõi không đợ c, anh T quyết đợ nh cợng bẻ n bè mợ nhà hàng, việc đợ c mợ tợ o việc làm cho mình và cho nhợ ng người khác. Nhợ ng sau vài năm kinh doanh, anh ngao ngán chia sẻ: "kinh doanh không nõi bẻ n , vì tiền làm ra không đợ tiền lo lót các loợ i thuợ , phí không tên..."

Một ngày đợ p trợ i anh gặp một người chợ đang rất vất vả việc chú chó. Ông ta quát mợ ng chú chó cợ ng và trông có vẻ rất mệt mỏi, căng thợ ng. T lần la hỏi chuyện và chia sẻ cách chăm chó mèo. Đây là kinh nghiệm không hợ c mà có. Bởi thợ thợ i thợ u T đã rất yêu quý các con vật nuôi và yêu thợ i nhợ ng gì hiể n hợ u quanh mình. Các con vật nuôi cũng coi anh nhợ người bệnh thân thiện.

Nghe T chia sẻ, ông chợ đã nhợ anh chăm chó và dòng chó đi dõ o (vài giờ mỗi tuần) việc mợ c 900.000đ/ng/tuợ n. Sau vài tháng, anh đợ c nhợ u người khác nhợ chăm chó...và có nhợ u người còn nhợ anh vào bệnh viện chăm người nhà bệnh. Họ yên tâm giao chìa khóa nhà, giao xe và người thân và vật nuôi cho anh chăm sóc....

Anh T thợ tin nói rằng: loợ ng cợ a anh hiể n giờ cao hợ n loợ ng cợ a Cợ c Trợ ng và thu nhợ p cợ a anh và các đợ ng nghiệp là hoàn toàn trong sạch. Anh nhợ n thêm rằng: "các bệnh đợ ng ái người gì cho tôi vì tôi làm nghề chăm người bệnh và dòng chó đi dõ o cũng rất có ý nghĩa và cợ n thiện cho xã hội..."

T cũng gửi 500k đợ nợ p quợ iợ p và đợ n tôi "khi nào có nhợ ng hoạt đợ ng gì cợ n đóng góp thì Hợ cợ u alo cho tôi 1 tiếng nhé, mình luôn coi tình bệnh và các hoạt đợ ng cợ a alumni là bệnh hiể m cợ a tình yêu thợ iợ ng...."

Dòng chó đi d... - Ngh... m... i... n... i, ki... m b... n ti... n

Written by Võ Xuân Hòa

Saturday, 17 June 2017 09:34 - Last Updated Saturday, 17 June 2017 14:42

Xin chúc cho công vi... c... a T luôn thu... n... i và chúc anh luôn vui v... i đam mê, s... thích c... a mình. Các b... n cùng l... p mình và Alumni luôn ghi nh... n... m lòng nhân ái và... m áp c... a T.